



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

28 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 28 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,450 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,415,472 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,484 ราย รักษาหายสะสม 2,309,648 ราย ยังรักษาอยู่ 83,698 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย เสียชีวิตสะสม 22,126 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 366,408,706 (+3,327,880) ราย เสียชีวิต 5,655,423 (+9,538) ราย รักษาหาย 289,580,867 (+2,097,686) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ ส่งวัคซีนป้องกันโควิด 400 ล้านโดสให้กับ 112 ประเทศ ขณะที่ บ.โมเดอร์นา เริ่มการทดลองคลินิกเฟส 2 สำหรับวัคซีนโอไมครอนโดยเฉพาะ แคนาดา พบผู้ป่วยโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน พันธุ์ย่อย BA.2 เกินกว่า 50 คน อังกฤษ ยกเลิกกฎระเบียบควบคุมโควิด 19 ตั้งแต่นี้ ไม่ต้องสวมหน้ากากในพื้นที่ปิด และไม่ต้องแสดงใบรับรองวัคซีน แต่ผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะยังจำเป็นต้องสวมหน้ากาก อิสราเอล ขยายแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 4 เดนมาร์ก วัคซีนโอไมครอน BA.2 แพร่เชื้อเร็วขึ้น 1.5 เท่า แต่ไม่รุนแรง ฮองกง จำกัดเวลากักตัวนักท่องเที่ยว ชี้อายุพักตัว 'โอไมครอน' เร็วกว่าสายพันธุ์อื่น นักวิจัยญี่ปุ่น เผย 'ยาโรนาพรีฟ' อาจป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนไม่ได้

ประเด็นสำคัญ

1.พิจารณาให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 3,5,7,9,TNN,NBT,ThaiPBS nationtv, thailandplus acnews sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวว่า ที่ประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติจึงได้หารือใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1)เห็นชอบแนวทางการพิจารณาให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์และค่าเป้าหมาย เช่น ผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน 10,000 ราย/วัน อัตราป่วยตายน้อยกว่า 0.1% การเข้ารับการรักษาในรพ. น้อยกว่า 10% และประชาชนมีภูมิคุ้มกันเพียงพอ กลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงได้วัคซีนอย่างน้อย 2 โดสมากกว่า 80% เป็นต้น 2) เห็นชอบหลักการและแนวทางการดำเนินงานคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ เพื่อให้บริการวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, bangkokbiznews, newtv, mcof, tnnthailand, js100,)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวว่า ที่ประชุมคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ พิจารณาเรื่องโรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น โดย สร.บริหารจัดการให้โควิด 19 ในไทยเป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วขึ้น ไม่ต้องรอ WHO ประกาศ ซึ่งมอบหมายให้สร.และกรมควบคุมโรคไปดำเนินการบริหารจัดการตามแนวทาง ส่วนคํารักษาโรครยังให้การดูแลรักษาตามสิทธิ ส่วนเรื่องการเตือนภัยระดับ 4 ยังคงไว้เหมือนเดิม ทั้งนี้จะมีการปรับการรายงานตัวเลขโควิด โดยจะไม่รายงานจำนวนติดเชื้อใหม่ จะเหลือแค่ตัวเลขผู้ป่วยหนัก เสียชีวิตเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน,)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สร. ประชุมหารือกับสมาชิกของหอการค้าอเมริกันในไทย โดยทางด้านสมาชิก AMCHAM ยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ สร. ในด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนการควบคุมและจัดการให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่ง สร. กำลังศึกษาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการในเรื่องนี้ควบคู่กับการสื่อสารกับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการจำกัดการระบาดของโรค และทำให้ประเทศไทยเป็น "COVID Free Country"

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,)

-เลขาธิการ สมช. ในฐานะผอ.ศปก.ศบค. เปิดเผยว่า เรื่องการปรับโควิดเป็นโรคประจำถิ่น ยังมีอีกหลายขั้นตอนในการประเมิน คาดว่า ใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง ที่จะมีการประกาศเป็นโรคประจำถิ่นอย่างเป็นทางการ ซึ่งในต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะ

มีการนำเรื่องดังกล่าวหารือในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ทั้งเรื่องคลินิกักัดขึ้นผู้ใหญ่ การรับสิทธิการรักษาของประชาชน และ ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเหมือนโรคประจำถิ่นโรคอื่นๆ

2. แนวทางบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.,จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เผย นายกชาขอบคุณผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำรัฐบาลจนประเทศไทยควบคุมโรคโควิด 19 ได้ โดยการกระจายวัคซีนครอบคลุมประชาชนได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะใน กทม. ถือว่าเกิน 100% แล้ว เนื่องจากมีประชากรแฝงที่ได้รับวัคซีนใน กทม.ด้วย ส่วนผู้ได้รับเข็มที่ 3 ยังอยู่ที่ 20% เนื่องจากต้องรอให้ครบรอบการได้รับวัคซีนก่อน ส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่าน ขณะนี้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 ไป 100% แล้ว ในปีที่ สธ. เตรียมวัคซีนเข็มกระตุ้นที่เพียงพอสำหรับประชาชน ทั้ง AZ และ Pf ก็ส่งเข้ามาต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของวัคซีน Pf สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี 3 แสนโดสแรกตอนนี้ก็ได้มาถึงไทยแล้ว ส่วนแนวทางการดำเนินการของสธ.ในระยะต่อไป จะดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ปรับปรุงมาตรการเพื่อให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด.)

- ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า แผนการฉีดวัคซีน Pf ในเด็กอายุ 5-11 ปีมี 2 แนวทาง คือ รร. เป็นฐาน และ รพ.เป็นฐาน ซึ่งในช่วงแรกจะดำเนินการฉีดใน รพ.สำหรับเด็กที่ป่วยก่อน แล้วจะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ส่วนผู้ปกครองที่รอให้ลูกฉีดวัคซีนเชื้อตายตอนนี้วัคซีนเชื้อตายก็ใกล้ผ่าน อย.แล้ว ตอนนี้ก็ยังมีเวลา เพราะเด็กอัตรารายหนักและเสียชีวิตต่ำมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (TNN)

- อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงแนวทางการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทั้งเข็ม 3 และเข็ม 4 ว่า ประชาชนที่รับวัคซีนครบโดสแล้ว 2 เข็ม เกิน 3 เดือนให้เข้ารับการฉีดเข็มกระตุ้น เข็ม 3 ได้เลย เนื่องจาก การฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม ไม่ว่าจะสูตรใดๆ ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไม่ค่อยดี แต่ประสิทธิภาพในการลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตยังคงอยู่ ขณะเดียวกัน การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ไม่ว่าจะสูตรใดก็ตาม ประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์โอมิครอน ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี และนโยบายการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 ได้ผ่านความเห็นชอบจากศบค.ชุดใหญ่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 ในกลุ่มประชากรทั่วไปด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (workpointtoday)

-ผู้ปกครองเด็กเล็ก กทม. ยินยอมให้ลูกฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กแล้ว 1.3 แสนรายจาก 2 แสนกว่าราย โดยกทม.ตั้งจุดฉีดที่ 431 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด กทม. โดยสำนักอนามัย กทม.จะเข้าไปตั้งโต๊ะฉีดวัคซีนในโรงเรียน

3. มาตรการรับมือหลังจากการผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ)

-ปลัด สธ. กล่าวถึงมาตรการรับมือหลังจากการผ่อนคลายผู้เดินทางเข้าประเทศด้วยระบบ Test&Go และการเปิดให้ดื่มสุราในร้านอาหารถึงเวลา 23.00 น. ในพื้นที่ สีเหลืองและสีฟ้า ว่า คนที่จะเข้า Test&Go เราก้ให้ตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR 2 ครั้ง อย่างที่มีคนท้วงว่าทำไมต้องตรวจ อยากชี้แจงว่าแม้โรคจะไม่ร้ายแรง แต่เรากลัวติดแพร่มากเกินไป แม้จะ 1-2% ถ้าจำนวนเยอะก็อาจเป็นภาระต่อระบบสาธารณสุข จึงไม่อยากให้แพร่มาก ซึ่งมาตรการรองรับ Test&Go นี้ ถ้ามีลักษณะนี้ก็น่าจะรองรับได้ ส่วนการดื่มเหล้าถึง 5 ทุ่มก็ต้องเข้มงวดมาตรการโควิด ฟรี เซ็ตติ้ง หากมีปัญหา ก็ล็อกดาวนเป็นจุดไป

4. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ch7)

- ชายอายุ 38 ปี พนักงานขับรถส่งของบริษัทแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่ เสียชีวิต หลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ได้ไม่ถึงสองชั่วโมง จากสถานีกลางบางซื่อ แพทย์ให้ผลชันสูตรระบุว่าเสียชีวิต จากโรคหัวใจ ซึ่งภรรยายืนยันว่าไม่เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจมาก่อน คาดว่าเกิดจากผลข้างเคียงของวัคซีน เพราะก่อนไปเข้ารับการฉีดวัคซีน ผู้เสียชีวิตร่างกายปกติ แข็งแรง ด้าน ชมรมทนายความจิตอาสา เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการรับเงินเยียวยาจำนวน 400,000 บาท จาก สปสช. ด้าน สสจ.นนทบุรี ประสานทางญาติให้นำหลักฐานเข้ามายื่นเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-พ.ต.ท.นิติพัฒน์ ฉัตรจรรยาพร อายุ 62 ปี อดีตสารวัตรวิเคราะห้ข่าว บก.น. 3 เสียชีวิตหลังจากไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ภรรยาผู้เสียชีวิต กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.64 สามีน ตนและลูกชายไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 1 ที่ รพ.วิภาวดี (เกษตร) และทุก

คนมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย ต่อมาวันที่ 4 ม.ค.65 พาขึ้นไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 2 จากนั้นคืนวันที่ 5 ม.ค. สามิตนและลูกท้องเสียหลายครั้ง สามีนั่งกดไปหาซื้อยากิน แต่อาการไม่ทุเลา ประกอบกับมีอาการเวียน จึงไปพบแพทย์ที่รพ.วิภาวดี (เกษตร) ให้ยาแก้ท้องเสีย แก้อ่อนเพลีย แก้วเวียนศีรษะ มากิน อาการไม่ดีขึ้น ไป รพ.ตำรวจ ให้ยาเหมือนกันมากินอีก อาการก็ยังไม่ดี กินอะไรเข้าไปอาเจียนออกหมด จากนั้นสามีนอนอย่างตื้อเนื่อง จนช่วงบ่ายวันที่ 24 ม.ค. มีอาการเหนื่อย หนาว ตัวเกร็งและหมดสติ จึงพาไปหา รพ.ศิรินคร แพทย์ช่วยชีวิตและเสียชีวิตช่วงบ่ายสองโมงวันที่ 26 ม.ค. หมอแจ้งว่ามีหินปูนไปอุดตันเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองทำให้เสียชีวิต แต่เชื่อว่าสามีนเสียชีวิตจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม 2 เนื่องจากก่อนฉีดวัคซีนสามีนเป็นคนแข็งแรง ออกกำลังกายทุกวัน ไม่มีโรคประจำตัว หลังจากนั้นจะทำเรื่องร้องเรียนไปที่ สปสช. เพื่อให้เยียวยา

5.ปัญหาชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,)

-พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนมาก ที่ขณะนี้พบปัญหาการเข้าถึงชุดตรวจ ATK ยังไม่ทั่วถึงและราคาที่ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อ โดยนายกฯ ได้สั่งกำชับกระทรวงสาธารณสุข สปสช.และ กระทรวงพาณิชย์ ให้เร่งดำเนินการกระจาย ATK ราคาถูก ราคาต้นทุน ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคา ATK ให้เกิดความเป็นธรรมเหมาะสม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เตรียมขึ้นทะเบียน ATK ให้เป็นสินค้าควบคุมในเร็วๆ นี้

6.ต้องเร่งมือคุมระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า นับเป็นเวลาติดต่อกัน 7 วันแล้ว ที่ยอดผู้ป่วยในเมืองหลวงเกินวันละหนึ่งพัน แม้เมื่อเทียบสัดส่วนกับประชากรทั้งหมด อาจจะยังไม่สูงที่สุดในประเทศ บ่งบอกถึงว่าการควบคุมโรคยังต้องเร่งมืออีกมาก เพราะจังหวัดอื่นๆ เริ่มควบคุมกันได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ ที่น่าสนใจคือหนองคาย ที่แข่งมาเป็นอันดับแปดแบบก้าวกระโดด ยังไม่เห็นมีคำสั่งเป็นทางการออกมา

7.รายงานการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน,คมชัดลึก ผู้จัดการ บ้านเมือง สยามรัฐ sondhitalk)

- ผวจ.ราชบุรี ประชุมเข้ม หลังพบนักเรียนติดโควิดพุ่งกว่า 300 /สงขลา หลังเปิดเรียนออนไลน์ไม่ถึงเดือน พบนักเรียนติดเชื้อ "โอมิครอน" 200 ราย เหตุคลัสเตอร์ชุมชน-ครอบครัว / เชียงใหม่ ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 100 กว่ารายทุกวัน ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์เดิม /มหาสารคาม พบผู้ป่วยรายใหม่ 98 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่ 1 คลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์โรงงานแหวน อ.เมืองมหาสารคาม พบผู้ติดเชื้อรวม 65 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด เดลินิวส์)

-ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการพูดคุยหารือแก้ไขปัญหახบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้ตรวจคัดกรอง ผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยการตรวจ ATK เบื้องต้นตรวจพบผู้ติดเชื้อ 7 คน เจ้าหน้าที่จึงจัดพื้นที่เพื่อแยกก่อนนำตัวไปตรวจ หาผลยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้ง ก่อนที่จะนำตัวเข้าระบบการรักษาในทันที ขณะที่ทาง สปน.กำลังประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจหาเชื้อให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เหลือต่อไป

8. โอมิครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (tnn thailand,)

-ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล โพสต์ว่า พบความสัมพันธ์ด้านจีโนมระหว่างโอมิครอนทั้ง 3 สายพันธุ์ มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน B.1.1 ซึ่งมีรหัสพันธุกรรมใกล้เคียงกับไวรัสดั้งเดิม "อู่ฮั่น" มากกว่าสายพันธุ์ อัลฟา เบตา แกมมา เดลต้า การกลายพันธุ์ของโอมิครอน ทำให้เห็นแนวโน้มว่าสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ ต่างจากอู่ฮั่นไปน้อยกว่า 60 ตำแหน่ง เช่น อัลฟา เบตา แกมมา เดลต้า กำลังเข้าสู่โหมดของการสูญพันธุ์ ธรรมชาติส่ง BA.1 มาแล้ว ยังส่ง BA.2 ตามมาด้วยเพื่อชะลอหรือยุติการระบาดโควิด 19 ทั่วโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.,คมชัดลึก ntiontv,)

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ว่า Pf เริ่มทดลองวัคซีนรุ่นใหม่ในมนุษย์แล้ว เพื่อรับมือกับไวรัสโอมิครอน โดยจะทดลองในอาสาสมัคร 1420 คน อายุ 18-55 ปี มีเป้าหมายเพื่อจะพิสูจน์เรื่องประสิทธิภาพว่า ระดับภูมิคุ้มกันจะสูงเท่ากับเงิน 1 ที่เคยรับมือสายพันธุ์เดิมได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการบางส่วนให้ความเห็นว่า การพัฒนาวัคซีนโดยเจาะจงไปที่ไวรัสสายพันธุ์เดียว น่าจะมีความเสี่ยงในอนาคต ควรจะพัฒนาเป็นแบบหลายสาย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พันธุ์ทำนองเดียวกับไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)</p> <p>-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ขณะนี้สายพันธุ์ BA.2 ยังไม่ถูกจัดเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ไม่ต้องวิตกกังวล ถ้าจะมีการระบาดต่อไป ต้องมีการกลายพันธุ์มากกว่าเดิม จนเกิดสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดง่ายกว่าโอไมครอน และหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน เชื่อว่าคงเป็นไปได้ยาก ถ้าไม่มีสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนหลังจากโอไมครอน โครโควิด-19 ก็จะเป็นโรคระบาดประจำถิ่นหรือโรคตามฤดูกาลเหมือนไข้หวัดใหญ่ในที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ,)</p> <p>- “ราชวิทยาลัยลอนดอน” เปิดเผยผลการศึกษาวินิจฉัยล่าสุดระบุว่า พบว่า ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน มากกว่า 2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่าง 3,582 ราย เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 สายพันธุ์อื่นๆ มาแล้วก่อนหน้านี้ แนะนำว่า การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อผู้ที่เคยฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ยังเป็นแนวทางหลักที่สำคัญในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., innnews, nationtv, posttoday, thejournalistclub, bangkokbiznews,)</p> <p>- นายกษ ฝากเชิญชวนคนไทยรณรงค์ตรุษจีน 65 ปลอดภัยห่างไกลโควิด 19 พร้อมขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสธ. ในช่วงวันจ่าย-ไหว้-เที่ยวตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล DMHTTA อย่างเคร่งครัด ในส่วนศาสนสถาน และสถานที่จัดงานตรุษจีน ให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร และประกาศงดจัดงานเทศกาลตรุษจีนที่ถนนเยาวราช แต่ยังคงมีการประดับตกแต่งไฟบริเวณวงเวียนโอเดียน ในส่วนของพี่น้องประชาชน เชื้อสายจีน ยังคงสามารถสืบสานประเพณีรวมถึงการไหว้เจ้าตามสถานที่ต่าง ๆ ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thaipbs,)</p> <p>-กรมการแพทย์ ให้คำแนะนำสำหรับอาการอ่อนเพลียในผู้ป่วยที่หายจากโควิด 19 ตั้งแต่ 3 เดือนนับจากวันตรวจพบเชื้อ และมีอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เดือน อาทิ เพิ่มกิจกรรมประจำวันทีละน้อยไม่ถึงจุดอ่อนเพลีย, มีช่วงเวลาพักสม่ำเสมอ, ถ้ามีอาการอ่อนเพลียหรือล้าให้หยุดพัก สำหรับการเริ่มออกกำลังกาย คือควรเริ่มระดับเบาๆ ก่อน พร้อมปรับเพิ่มความหนักแบบค่อยเป็นค่อยไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, mcot, thansettakij, thailandplus,)</p> <p>- กรมการแพทย์ ได้จัดตั้งสถาบันทันตกรรม เป็นศูนย์ประสานงานจัดส่งยา เวชภัณฑ์และอาหาร DMS Satellite HI สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่แยกกักตัวที่บ้าน ซึ่งอยู่ในความดูแลของ รพ.สังกัดกรมการแพทย์ทั่วประเทศ โดยจะมีการประเมินและติดตามอาการ และสัญญาณชีพผู้ป่วย ผ่านระบบ DMS Telemedicine หรือระบบสื่อสารอื่นๆ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, pptvhd,)</p> <p>-สำนักการแพทย์ กทม. สั่งให้ รพ. ในสังกัดเปิดฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาแบบวอล์กอินเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็มกระตุ้นสำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่จุดบริการฉีดวัคซีนใน รพ. 7 แห่ง โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.นี้เป็นต้นไป จนกว่าวัคซีนจะหมด ณ จุดบริการวัคซีน ที่ รพ.ในสังกัดฯ ทั้ง 7 แห่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน บ้านเมือง)</p> <p>-ม.เกษตรศาสตร์ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่นิสิตและประชาชนในงานเกษตรแฟร์ 2565 ตามโครงการ ku สู้ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 28-30 มกราคม 2565 โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้รับบริการต้องมาลงทะเบียนที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. ชนิดวัคซีน Astrazeneca (เป็นเข็มที่ 2, 3 หรือ 4) วันละ 1,500 คนเท่านั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-สมาคมประกันวินาศภัยไทย จ่ายเคลมประกันภัยโควิดบุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3,947 ราย มูลค่ารวม 44.47 ล้านบาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ)</p> <p>-เครือข่ายน.ร.และน.ศ.บุคลากรทางการอุดมศึกษา ยื่นตรวจสอบที่ประชุมอธิการบดีฯ (ทปอ.) ที่ไม่อนุญาต ให้น.ร.ติดโควิดเข้าสอบ GAT/PAT โดยเรียกร้องจัดห้องสอบพิเศษเป็นการเฉพาะ ไม่ควรผลักภาระให้เด็ก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ</p> <p>พระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหิตล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ,) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กระทรวงการต่างประเทศ, thailandplus, ch7, bangkokbiznews, thaigov)</p> <p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.ดร.นพ.วาเลนติน ฟัสเตอร์ จากสหรัฐอเมริกา และสาขาสาธารณสุข ได้แก่ นพ.เบอนาร์ด พิคุล จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส สำหรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล ประจำปี พ.ศ.2564 สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.ดร.กอดอลิน กอริโก จากอิตาลี, ศ.ดร.นพ. ดรู ไวส์แมน จากสหรัฐอเมริกา และ ศ.ดร.ปีเตอร์ คูลลิส จากแคนาดา</p>	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน,ผู้จัดการ สยามรัฐ,) เว็บไซต์ (มติชน แนวหน้า,สยามรัฐ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก., โพสต์ทูเดย์, thejournalistclub, newtv, mcot, inn)</p> <p>-ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ยื่นกระทู้ถามนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ.ว่า เรื่องเหตุผลของการปลดกัญชากอกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ประชาชนมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี นายอนุทินชี้แจงว่า ตามที่ประชุม ป.ป.ส. มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กัญชาและกัญชงพ้นจากยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ยกเว้นสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงซึ่งเป็นพืชในสกุลแคนาบิส ตั้งแต่ 0.2% โดยน้ำหนักยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมีข้อกังวลในหลายประเด็น ดังนั้น จำเป็นต้องปิดช่องการตีความด้วยการเสนอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ออกมา และได้ยื่นต่อสภาเมื่อวันที่ 26 ม.ค. โดยกำหนดให้ กัญชา กัญชง เป็นพืชสมุนไพร เป็นพืชที่ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีสาระสำคัญคือ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ให้ใช้ปลูกเพื่อรักษาตนเอง ต้องมีมาตรการกำกับดูแล การจัดแจ้ง การอนุญาต ต้องมีการกำกับใช้ในกลุ่มเสี่ยง การใช้ต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับข้อตกลงนานาชาติ มีกฎหมายเพื่อควบคุมการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง จะเห็นว่ากัญชามีประโยชน์ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจและการแพทย์ สามารถปลูกได้ในครัวเรือน จะทำให้กัญชา กัญชง เกิดประโยชน์กับคนไทย จะไม่ปล่อยให้เอามาใช้ในทางทำให้เกิดโทษ เราจะทำให้กัญชาเป็นทางเลือกด้านการแพทย์และเศรษฐกิจสำหรับคนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ประชาไท บางกอกทูเดย์) เว็บไซต์ (มติชน,)</p> <p>- น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ ป.ป.ส. มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กัญชาและกัญชงพ้นจากยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ยกเว้นสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงซึ่งเป็นพืชในสกุลแคนาบิส ตั้งแต่ 0.2% โดยน้ำหนักยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมีข้อกังวลในหลายประเด็น จึงได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเตรียมความพร้อม จัดทำมาตรการรองรับในประเด็นที่เป็นข้อกังวลเรื่องความพร้อมของเกษตรกรและพันธุ์พืชสกุลกัญชาที่จะใช้ปลูก โดยกรมวิชาการเกษตรได้รวบรวม ศึกษา และขยายพันธุ์กัญชาพันธุ์พื้นเมืองของไทย และพันธุ์การค้าจากต่างประเทศรวม 87 แหล่งปลูก จำนวน 39 พันธุ์ ซึ่งกรมพร้อมที่จะผลิตต้นพันธุ์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปปลูกได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ กรมยังสนับสนุนการนำพันธุ์กัญชา กัญชงมาแจ้งขึ้นทะเบียนพันธุ์ โดยปัจจุบันมีพันธุ์กัญชาที่ได้หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วจำนวน 5 พันธุ์ คือ อิสระ 01 หางกระรอกภูพานเอสที 1 หางเสือสกลนครทีที 1 ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 และกัญชงจำนวน 8 พันธุ์ คือ อาร์พีเอฟ 1-8 พร้อมกันนี้กรมยังได้เปิดขอบข่ายการรับรองแหล่งผลิตพืชกัญชากัญชงตามมาตรฐานจีเอพี เพื่อรองรับการปลูกที่ปลอดภัย ในเกรดที่นำไปทำเป็นยา และสำหรับบริโภคได้ สำหรับข้อกังวลเรื่องการนำเข้าเมล็ดพันธุ์และช่อดอก พืชสกุลกัญชาจากต่างประเทศได้อย่างเสรีนั้น กรมมีมาตรการทางกฎหมายที่กำกับดูแลการนำเข้า คือ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 โดยกระทรวงเกษตรฯสามารถประกาศให้พืชสกุลกัญชาเป็นสิ่งต้องห้ามได้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน,)</p> <p>นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ ผอ.กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือก ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ หลังบอร์ด ป.ป.ส. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การระบุงัญชยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 พ.ศ. ... (ยส.5) ปลดล็อกกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติด ว่า ประกาศ ยส.5 ฉบับดังกล่าวระบุให้เฉพาะสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง ที่มีปริมาณสารทีเอชซี (THC) มากกว่าร้อยละ 0.2 ยังเป็นยาเสพติด ขณะที่ร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ที่ทางภาคการเมืองได้ยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร นั้นก็จะกำหนดกฎหมายควบคุมการใช้กัญชา ทั้งนี้หลังจากประกาศ ยส.5 มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะเป็นการควบคุมในการใช้ระดับอุตสาหกรรม หากนำ THC ไปทำเป็นผลิตภัณฑ์จะต้องขออนุญาตตามกฎหมาย แต่หากเป็นการใช้ในครัวเรือนเพื่อดูแลสุขภาพ ผู้ที่จะปลูกกัญชาต้องไปจดแจ้งกับส่วนจังหวัด เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ หากจดแจ้งแล้วทำผิด ก็ต้องมีบทลงโทษตามกฎหมาย เช่น บุหรี่ ที่ห้ามสูบในพื้นที่สาธารณะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการ เดลินิวส์ แนวหน้า sondhitalk newtv.thebangkokinsight)</p> <p>-นายศุภชัย ใจสมุทร รองประธาน กมธ.วิสามัญร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐสภา โพสต์ พบขบวนการปล่อยข่าวทำลายความชอบธรรมของ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง กล่าวหาว่าหากต้องการปลูกในครัวเรือน ต้องไปเสียค่าจดแจ้ง ทั้งนี้เจตนาารมณ์ของผู้ร่างกฎหมาย คือ ประชาชนมีสิทธิ์ปลูกใช้เพื่อพึ่งพาตัวเอง เป็นพืชสมุนไพร พร้อมแนะถ้าต้องการปลูกในครัวเรือน ใช้ประกอบอาหาร และบรรเทาอาการป่วยเบื้องต้น สามารถมาจดแจ้ง และปลูกได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ร่างกฎหมายฯ มิได้มีการบัญญัติว่ามีการเก็บค่าธรรมเนียม ในกรณีการปลูกของครัวเรือน</p>	
<p>น้ำมันดิบรั่วไหล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, เดลินิวส์, thailandplus, plewseengern, amarintv, thebangkokinsight, mcot, bangkokbiznews, thansettakij, acnews, inn, thaigov, one31)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล จ.ระยอง ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว ได้กำชับหน่วยงานสาธารณสุขติดตามใกล้ชิด เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร พร้อมสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนและเลี้ยงสัมผัสดูแลน้ำมัน หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์</p>	-
<p>ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thejournalistclub, newtv, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม คร. ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมแนะนำการใช้รถใช้ถนนบนทางม้าลาย ดังนี้ 1.ผู้ขับขี่ต้องชะลอรถเมื่อเห็นทางม้าลาย และต้องหยุดรถให้คนเดินข้ามไปก่อน 2.ห้ามจอดรถทับทางม้าลาย 3.เมื่อจะเดินข้ามถนนให้หยุดยืนรอ มองซ้าย-ขวาจนหนึ่ใจ เดินด้านซ้ายของทางม้าลาย และระวังรถที่อาจขับแซงขึ้นมา 4.สำหรับทางม้าลายที่มีสัญญาณไฟห้ามข้ามถนน สัญลักษณ์ จะเป็นรูปตัวคน “สีแดง” ส่วนสัญญาณไฟให้ข้ามถนนได้จะเป็นรูปตัวคน “สีเขียว” และ 5.บริเวณทางม้าลายข้ามถนนที่มีปุ่มกดสัญญาณไฟ ต้องรอให้สัญญาณรูปตัวคนเป็นสีเขียว จึงสามารถเดินข้ามถนนได้ เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน</p>	
<p>MOU ร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, thebangkokinsight, thailandplus, , bangkokbiznews, bluechipthai)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย บ.ขนส่ง บ.นครชัยแอร์ บ.ไทยแอร์เอเชีย และบ.เอเวอร์เรย์ ด็อกเตอร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการภาคร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” พร้อมสนับสนุนให้แม่ที่ทำงานต่างจังหวัดสามารถส่งนมแม่ข้ามจังหวัดได้ โดยไม่มีภาระ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้แม่ที่ทำงานนอกบ้าน หรือแม่ที่ทำงานต่างจังหวัดที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ยังคงสามารถให้ลูกได้กินนมแม่อย่างต่อเนื่องเท่าที่ต้องการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19</p>	
<p>อย. พร้อมสกัดการลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bangkokbiznews, thailandplus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการอย. เผย อย. เตรียมพร้อมในการป้องกัน สกัดกั้นการลักลอบนำเข้าวัตถุเสพติดผ่านด่านอาหารและยา โดยจัดอบรมเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจหาวัตถุเสพติดที่ปนมากับสินค้า พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบ</p>	
<p>ผู้ป่วยไตวายฟอกเลือดฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,ข่าวสด แนวหน้า สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ออกประกาศ เรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง พ.ศ. 2565 เพิ่มทางเลือกการบำบัดทดแทนไตแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสิทธิบัตรทอง หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากเดิมกำหนดให้วิธีการล้างไตทางช่องท้องเป็นทางเลือกแรก แต่หากผู้ป่วยประสงค์ใช้วิธีฟอกเลือดต้องชำระเงินค่าฟอกเลือดเอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป หากผู้ป่วยไม่ประสงค์ล้างไตทางช่องท้อง สามารถเลือกใช้วิธีฟอกเลือดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง พร้อมแนะนำปรึกษาแพทย์ เพื่อพิจารณาวิธีบำบัดทดแทนไตแบบไหนเหมาะกับผู้ป่วย</p>	
<p>แจกฟรี "ยาเม็ดคุมกำเนิด-ถุงยางอนามัย"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการ คมชัดลึก ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า โปสต์ทูเดย์ ประชาไท สำนักข่าวอิศรา ejan newtv.voicetv.springnews thestandard workpointtoday)</p> <p>-สปสช. เปิดช่องทางให้บริการถุงยางอนามัย และยาเม็ดคุมกำเนิด คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ดีเดย์ 1 ก.พ. 2565 นี้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง และที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น และเพิ่มความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ การให้บริการยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน จะเริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ. 2565 นี้เป็นต้นไป ส่วนถุงยางอนามัยจะเริ่มให้บริการในช่วงเดือนเมษายน 2565</p>	